

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH BÀN VỀ CÔNG TÁC HỌC TẬP LÝ LUẬN TRONG TÁC PHẨM “DIỄN VĂN KHAI MẠC LỚP HỌC LÝ LUẬN KHÓA I TRƯỜNG NGUYỄN ÁI QUỐC”

Cao Thị Phương Nhung¹, Ngô Thị Quang²

¹Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

²Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT

Trong các tác phẩm đề cập đến công tác học tập lý luận của Hồ Chí Minh thì “*Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc*” có thể coi là một trong các tác phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đã 60 năm trôi qua (1957 – 2017) nhưng những lời dạy, dặn dò của Hồ Chí Minh đối với công tác này vẫn giữ nguyên giá trị. Xuyên suốt tác phẩm là những mong mỏi gửi gắm của Bác, đồng thời cũng là sự định hướng, nhiệm vụ mà Bác giao cho những người làm công tác tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, những người học tập, nghiên cứu lý luận, đồng thời cũng là sự định hướng, hướng dẫn những đồng chí học tập, nghiên cứu lý luận sao cho khoa học, xác định động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Trong giai đoạn đất nước quá độ lên CNXH với tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, việc nhìn nhận lại lời dạy của Người về công tác học tập lý luận càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Từ khóa *Lý luận, Diễn văn, Hồ Chí Minh, Trường Nguyễn Ái Quốc, Chủ nghĩa xã hội*

MỞ ĐẦU

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ tỏ ra bạc nhược, dần dần đầu hàng và chấp nhận làm tay sai cho Pháp. Đứng trước cảnh nước mất, nhà tan, dân chúng lâm than, người họ Nguyễn yêu nước – Hồ Chí Minh cũng như bao người con đất Việt yêu nước khác đã không cam chịu sống kiếp đời nô lệ, bị áp bức, bị bóc lột. Người rất khâm phục tinh thần yêu nước, anh dũng đấu tranh chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai của các bậc tiền bối lúc đó, nhưng Hồ Chí Minh sớm nhận ra rằng: tất cả các con đường đấu tranh trong thời kỳ đó sơ dĩ đều thất bại vì không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đòi hỏi bức thiết đối với cách mạng Việt Nam lúc ấy là cần một lý luận khoa học soi đường. Đến khi ra nước ngoài, tìm được “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin” [5, 268], Hồ Chí Minh vẫn quyết định chưa thể thành lập ngay Đảng Cộng sản Việt Nam vì học thuyết ấy chưa được truyền bá rộng rãi

vào phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. Muốn giác ngộ họ, trước hết, đích thân Người trực tiếp giảng dạy, đào tạo đội ngũ cán bộ là thanh niên - trí thức để lực lượng này trở về Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giác ngộ quần chúng nhân dân tin và đi theo cách mạng vô sản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Như vậy, ngay từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã nhận thức được tầm quan trọng của lý luận và công tác lý luận. Trong các tác phẩm đề cập đến công tác học tập lý luận của Hồ Chí Minh thì “*Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc*” có thể coi là một trong các tác phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đã 60 năm trôi qua (1957 – 2017) nhưng những lời dạy, dặn dò của Hồ Chí Minh đối với công tác này vẫn giữ nguyên giá trị.

NỘI DUNG

Tác phẩm là một cẩm nang đối với người học tập và nghiên cứu lý luận. Xuyên suốt tác phẩm là những mong mỏi gửi gắm của Bác, đồng thời cũng là sự định hướng, nhiệm vụ mà Bác giao cho những người làm công tác tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, những người học tập, nghiên cứu lý luận, đồng

* Tel : 0966 834 048, Email ngoquoangdtkh@gmail.com.

thời cũng là sự định hướng, hướng dẫn những đồng chí học tập, nghiên cứu lí luận sao cho khoa học, xác định động cơ và thái độ học tập đúng đắn. Có thể thấy trong tác phẩm Người chỉ ra năm vấn đề cơ bản là: Ai là đối tượng phải học tập lí luận chính trị đầu tiên? Học lí luận là học cái gì? Vì sao phải học tập lí luận, học để làm gì? Học tập lí luận như thế nào thì có hiệu quả? Thái độ học tập lí luận phải ra sao cho đúng đắn?

Thứ nhất, Hồ Chí Minh khẳng định đối tượng phải học tập lí luận đầu tiên chính là cán bộ cốt cán của Đảng.

Người nhắc đi, nhắc lại tới bốn lần trong diễn văn rằng: Cán bộ cốt cán của Đảng phải là những người có nhiệm vụ học tập tốt lí luận chính trị đầu tiên. Cán bộ cốt cán trong Đảng có trình độ lí luận tốt thì Đảng mới tự nâng cao mình lên được, mới hoàn thành được những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp mà lịch sử dân tộc và nhân dân giao phó. Đảng có cán bộ trình độ lí luận giỏi mới định ra được đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta, bớt mò mẫm, bớt phạm sai lầm. Đảng nhờ đó cũng ngày một mạnh. Đảng có mạnh thì mới giác ngộ được quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân được giác ngộ đầy đủ và lao động sáng tạo thì mới xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Cán bộ cốt cán trong Đảng có trình độ lí luận tốt thì Đảng có trình độ lí luận cao, lí luận khi ấy sẽ vạch cho Đảng con đường đúng đắn tiến lên chủ nghĩa Công sản.

Thứ hai, Hồ Chí Minh chỉ ra nội dung học tập lí luận là học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa anh, em để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn nước ta.

Một là, học tập và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện nước ta: Trong suốt những năm tháng bốn ba ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã tích cực tìm hiểu các cuộc cách mạng lớn, các chủ nghĩa, học thuyết tiến bộ và đi đến kết luận: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ

nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin” [5, 268] và vì vậy “để cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản theo chủ nghĩa Lênin” [5, 268]. Với vai trò quan trọng như vậy, người nêu ra việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nội dung đầu tiên trong chương trình nghiên cứu lí luận của các cán bộ cốt cán trong Đảng. Học chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng không được máy móc, dập khuôn mà quan trọng là “để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta” [6,496].

Hai là, học tập kinh nghiệm các nước anh, em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo: Trước khi miền Bắc thực hiện thời kỳ quá độ lên CNXH, trên thế giới đã có rất nhiều nước, đặc biệt là Liên Xô và các nước Đông Âu đi lên CNXH. Do đó việc học tập kinh nghiệm của các nước anh em sẽ giúp ta bớt mò mẫm. Tuy vậy, Bác cũng nhấn mạnh, chúng ta học tập nhưng không dập khuôn, máy móc, giáo điều mà phải học tập và áp dụng một cách sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh nước ta. Cái gì phù hợp thì ta áp dụng, cái gì không phù hợp thì ta phải bỏ đi.

Thứ ba, trong diễn văn khai mạc Hồ Chí Minh chỉ rõ mục đích học tập lí luận để làm gì?

Người nói: Học tập lí luận “là để nâng cao trình độ lí luận của Đảng ta đang giải quyết sự đời hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn công tác của mình, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình” [6, 494].

Đánh giá về Đảng ta, Người thẳng thắn phê bình: Đảng ta còn có nhiều nhược điểm mà một trong những nhược điểm lớn là trình độ lí luận thấp kém. Chính điều này đã khiến cho Đảng ta khi đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không khỏi lúng túng, không tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm. Vì vậy, Đảng

phải tự nâng cao mình lên nữa, mà muốn tự nâng cao mình thì phải tổ chức học tập lí luận trong toàn Đảng.

Học “chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta” [6, 499]. Học để “đỡ bớt mò mẫm”, “đỡ phạm sai lầm” [6, 496]. Học để “dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta” [6, 496]. Học để đảng viên và cán bộ “có lập trường giai cấp vô sản thật vững chắc, giác ngộ về chủ nghĩa xã hội cao”, “rửa sạch ảnh hưởng của những tư tưởng của giai cấp bóc lột, rửa sạch chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện chủ nghĩa tập thể”, “khắc phục các bệnh quan liêu và cô độc hẹp hòi để liên hệ chặt chẽ với quần chúng” [6, 497].

Khi bàn về tầm quan trọng của lí luận, người cũng không quên nhắc đến câu nói nổi tiếng của Lênin về vấn đề này: “Không có lí luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng” và “chỉ có một đảng có lí luận tiên phong hướng dẫn thì mới có thể làm tròn được vai trò chiến sĩ tiên phong” [6, 497]. Vì các lẽ đó, người đi đến kết luận, nhất thiết phải học tập lí luận để nâng cao trình độ lí luận. Thực tiễn cách mạng trong nước và các nước anh em đã cho thấy chỉ khi cán bộ cốt cán trong Đảng có trình độ lí luận cao thì mới xây dựng được chủ nghĩa xã hội.

Thứ tư, Hồ Chí Minh chỉ ra nguyên tắc căn bản quan trọng nhất và trước nhất khi học tập lí luận để có hiệu quả cao là nguyên tắc thống nhất lí luận với thực tiễn.

Người khẳng định nguyên tắc căn bản trước nhất là thống nhất lí luận với thực tiễn, học đi đôi với hành: “Thực tiễn không có lí luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông” [6, 498]. “Lí luận cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng” [6, 498]; học tập lí luận là

cốt để áp dụng vào thực tế. Điều đó có nghĩa là: “Khi học tập lí luận thì nhằm mục đích học để vận dụng chứ không phải học lí luận vì lí luận, hoặc vì tạo cho mình một cái vốn lí luận để sau này đưa ra mặc cả với Đảng. Tất cả những động cơ học tập không đúng đắn đều phải tẩy trừ cho sạch” [6, 249]. Người chỉ ra: “Không phải học để thuộc lòng từng câu từng chữ, đem kinh nghiệm của các nước anh em áp dụng một cách máy móc” [6, 249]. “Phải học tập kinh nghiệm các nước anh em và áp dụng những kinh nghiệm ấy một cách sáng tạo” [6, 499]. “Phải học chủ nghĩa Mác - Lênin để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng nước ta, cho hợp với điều kiện đặc biệt của nước ta” [6, 499]. “Khi vận dụng thì bổ sung, làm phong phú thêm lí luận bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn cách mạng của ta” [6, 499]. “Phải liên hệ lí luận với thực tế công tác và tư tưởng của mình, để tự cải tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng của mình về lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin” [6, 500]. Sau này, khi bàn về vấn đề giáo dục, Người nhấn mạnh một lần nữa: “Phương châm phương pháp học tập là lí luận liên hệ với thực tế, học phải đi đôi với hành chứ không phải học để nói suông...” [7, 116].

Thứ năm, Hồ Chí Minh phê phán thái độ sai lầm của một số cán bộ khi học lí luận, từ đó chỉ ra thái độ học tập lí luận đúng đắn.

Người đã vạch ra một thực tế là không ít cán bộ đảng viên có thái độ sai lầm đối với công tác nghiên cứu lí luận: “...nhiều người chỉ biết vui đầu suốt ngày vào công tác sự vụ, không nhận thấy sự quan trọng của lí luận, cho nên còn có hiện tượng xem thường học tập hoặc là không kiên quyết tìm biện pháp để điều hoà công tác và học tập. Hoặc là sau một thời kỳ học tập tại chức có cán bộ phản nản trước những khó khăn của việc đọc tài liệu, khó khăn đào sâu suy nghĩ, nhất là đối với những người trình độ văn hoá còn kém, ít quen đọc sách và suy nghĩ. Hoặc vì chúng ta đã áp dụng một số kinh nghiệm một cách thiếu sáng tạo, không có kết quả, cho nên thiếu tin tưởng đối với sự cần thiết phải học tập lí luận, học

tập kinh nghiệm của các nước anh em, v.v.. Đó là những hiện tượng của chủ nghĩa kinh nghiệm cần phải khắc phục. Đó cũng là một số hiện tượng có tính chất chủ nghĩa xét lại, cần phải đề phòng, đề đẩy mạnh phong trào học tập lí luận hiện nay” [6,498].

Người chỉ ra cần phải có thái độ học tập lí luận đúng đắn như sau:

Một là, “Phải khiêm tốn, thật thà” [6,501]: Phải thường xuyên nghiên cứu thấu đáo bài giảng của các giáo sư bạn, học tập họ. Cái gì biết thì nói là biết, cái gì không biết thì nói là không biết. Không nên gian dối, không được cái gì không biết lại nói là biết hay vì kiêu ngạo mà không chịu học hỏi.

Hai là, “Phải tự nguyện, tự giác” [6,502]: Trong học tập lí luận phải chủ động đề ra kế hoạch và hoàn thành kế hoạch học tập một cách khoa học. Phải thấy học tập lí luận là trách nhiệm của bản thân cần hoàn thành mà chịu khó, tích cực, không nản chí, dễ chán nản hay lùi bước khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Ba là, “Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng” [6,502]: với bất cứ vấn đề gì phải đặt ra câu hỏi là “vì sao?”, phải suy nghĩ cho chín chắn, phải kiểm nghiệm trong thực tiễn xem có đúng như vậy không? Áp dụng như thế có phù hợp với điều kiện cụ thể không? Nếu bản thân chưa giải thích được vấn đề thì phải đem ra thảo luận cùng người khác cho vỡ lẽ.

Bốn là, “Phải bảo vệ chân lý, phải có nguyên tắc tính, không được ba phải, điều hòa” [6,502]: Học lí luận phải đem ra xem xét, thảo luận, tìm hiểu, chỉ ra quan điểm đúng sai, đầy đủ hay chưa đầy đủ, khoa học hay chưa khoa học. Phải bảo vệ những gì được coi là chân lý. Không được đại khái, qua loa, điều hòa cho xong. Không được ngại đấu tranh để bảo vệ chân lý.

Năm là, “Phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau học tập, mạnh dạn phê bình và thật thà tự phê bình và khi phê bình” [6,502]: Trong học tập lí luận phải học tập cả người thầy và người bạn của mình. Thấy mình sai phải mạnh dạn thừa nhận và sửa chữa, thấy bạn sai phải

mạnh dạn góp ý, phê bình. Việc góp ý, tự phê bình và phê bình phải trên tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ, xuất phát từ ý muốn đoàn kết, để đạt đến đoàn kết mới trên cơ sở mới. Không được xuất phát từ sự đố kỵ, chia rẽ đoàn kết nội bộ.

Phải dần dần xây dựng các thái độ học tập đúng đắn trên và biến các thái độ đó phải trở thành một thói quen hằng ngày của mỗi người. Chỉ như vậy, việc học tập lí luận chính trị mới đạt hiệu quả cao.

Đất nước ta đang trong thời kỳ chuyển biến lớn lao chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh những thành tựu rất to lớn và quan trọng mà chúng ta đạt được thì cũng có những khuyết điểm, sai lầm không thể phủ nhận khiến cho đất nước ta đứng trước các nguy cơ như: Chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nguy cơ diễn biến hòa bình, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, nạn tham nhũng, tề quan liêu, suy đồi đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,... [1, 198]. Chính những điều này là một trong những nguyên nhân đang cản trở việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, gây bất bình và giảm niềm tin trong nhân dân. Nghị quyết số 12 – NQ/TW – Nghị quyết hội nghị lần thứ 04 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “*Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay*” nêu rõ có ba vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay trong đó, vấn đề “kiến quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng” [4,173] là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Trong hoàn cảnh như vậy, việc chúng ta nhìn nhận lại công tác học tập lí luận trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.

Tác phẩm có ý nghĩa lí luận và thực tiễn to lớn: giúp Đảng ta nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của lí luận và công tác lí luận mà

luôn luôn chú tâm nhấn mạnh: “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy và học tập lý luận” [3,285]. “Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng... Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp; đổi mới nội dung, phương pháp học tập và giảng dạy trong hệ thống trường chính trị, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của chương trình” [3,131]. Các Đại hội Đảng trước đó cũng cho rằng: “Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ. Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, những hiểu biết mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hoá” [2,140 - 141].

Tác phẩm đồng thời cũng định hướng đúng đắn cho cả những người làm công tác tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cũng như những người học tập, nghiên cứu lý luận về động cơ, thái độ, nội dung, kỹ năng và phương pháp học tập sao cho hiệu quả nhất.

Tác phẩm đặc biệt có ý nghĩa đối cán bộ giảng dạy và học tập lý luận ở các trường chính trị các cấp, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong cả nước. Trong các trường chuyên nghiệp hiện nay, việc học tập các môn lý luận chính trị là các môn học bắt buộc chung. Bên cạnh những thành tựu mà công cuộc đổi mới nền giáo dục đất nước từ nội dung, chương trình, giáo trình tới phương pháp, mục tiêu mà Đảng và Bộ Giáo dục & Đào tạo đã thực hiện thì cũng không thể phủ nhận rằng vẫn còn nhiều hạn chế chậm được khắc phục như: Học sinh, sinh viên chưa xác định đúng đắn tầm quan trọng của các môn học lý luận chính trị, mang nặng quan điểm đây là các môn Khoa học xã hội nên chỉ cần và phải học thuộc lòng, lười tư duy; nội dung

môn học không giúp ích gì cho chuyên ngành học của mình nên ít chú trọng, kỹ năng liên hệ và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn yếu. Đối với người dạy, nhược điểm còn tồn tại là sử dụng chủ yếu phương pháp thuyết trình một chiều mang tính áp đặt, thầy đọc, trò chép thụ động, nặng về truyền tải nội dung. Chính vì vậy, hiệu quả của môn học chưa thực sự đạt hiệu quả mong muốn.

KẾT LUẬN

“*Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc*” đối với những ai đã, đang và sẽ học tập lý luận mà muốn học tốt phải coi nó như một cảm nang gối đầu giường. Sáu mươi năm đã trôi qua, tác phẩm “*Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc*” (1957 – 2017) vẫn giữ nguyên những giá trị lý luận và thực tiễn lớn lao. Những lời dạy của Hồ Chí Minh trong tác phẩm không chỉ có ý nghĩa đối với việc học tập lý luận mà còn có thể vận dụng trong cách học và thái độ học tập các môn Khoa học xã hội nói riêng, trong học tập bất kỳ môn học nào nói chung. Dù chúng ta học tập điều gì cũng đều phải đảm bảo nguyên tắc: lý luận liên hệ thực tiễn. Khi học phải luôn luôn khiêm tốn, thật thà, tự nguyện, tự giác và sáng tạo. Chỉ có như thế mới gọi là học tập một cách khoa học, hiệu quả. Người có thái độ và đạo đức học tập như vậy mới được yêu quý và tôn trọng. Để có được điều đó thì mỗi người phải xây dựng dần dần, không thể một sớm, một chiều mà phải tu dưỡng, rèn luyện suốt cuộc đời. Bản thân Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học và sáng tạo. Học tập Người và học tập lời dạy của Người trong tác phẩm “*Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc*” là phương châm mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đều cần phải thực hiện để trở thành những người công dân tốt, người lao động tốt, những con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới và thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước ta: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đảng toàn tập*, tập 53, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
5. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
6. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

SUMMARY

**HO CHI MINH'S TALK ABOUT THE STUDY OF THEORETICS IN
"THE ORIENTATION SPEECH AT THE OPENING CEREMONY OF
THE FIRST THEORETICS CLASS AT NGUYEN AI QUOC INSTITUTE"**

Cao Thi Phuong Nhung¹, Ngo Thi Quang^{2*}

¹Viet Nam Dance College, ²TNU University of Agriculture and Forestry

Of all Ho Chi Minh's writings mentioning about the study of theoretics, "*The orientation speech at the opening ceremony of the first theoretics class at Nguyen Ai Quoc Institute*" can be considered as one of the most significant. Over 60 years, his words are still valuable in this field. Through the speech, he wanted to express the desire, mission also his orientation to the organizers, teachers of the politics classes, as well as the researchers and learners of Theoretics. The speech was also the instruction to his comrades on how to study the theoretics scientifically and to figure out the motives and attitudes to study. In the period of transitioning to Socialism within the global complex happenings, it is indispensable to reconsider his words on the study of theoretics.

Keywords: *theoretics, speeches, Ho Chi Minh, Nguyen Ai Quoc Institute, Socialism*

Ngày nhận bài: 11/12/2017; Ngày phản biện: 20/12/2017; Ngày duyệt đăng: 29/12/2017

* Tel. 0966 834 048; Email: ngoquangdtkh@gmail.com,